

เลขที่ ผตพ.060/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เรียน ท่านลูกค้าและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส รวมทั้งภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถพึ่งพาทองคึกกรใดองค์กรหนึ่ง จึงต้องได้รับความร่วมมือและการรวมพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

บริษัทฯ จึงขอเชิญลูกค้าและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือภาคีเครือข่ายองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ อันจะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้องค์กรมีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับสินบน และลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเอาผิดทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน เป็นต้น

โดยองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการหรือติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง ดังนี้

1. <http://cac-sme.com/index.php/newsletter-broadcast>
2. <http://www.thai-iod.com/th/projects-3-detail.asp?id=2>
3. <http://www.thai-cac.com>
4. โทรศัพท์ (66) 2955 1155 Ext. 313
5. QR CODE CAC LINE



กรณีที่ท่านพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการติดต่อการค้ากับบริษัทฯ ขอความกรุณาแจ้งเบาะแสได้ที่ Audit_com@dbp.co.th ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อกับกระบวนการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะได้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดและจะไม่เปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูลตามข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือและการสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาริต สูดบรรทัด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร